



THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẢNG



KỶ HỌP THỨ NHẤT QUỐC HỘI KHÓA XV

Thông qua Nghị quyết về cơ cấu tổ chức của Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV



Đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Bình phát biểu thảo luận tổ.

Sáng ngày 23/7, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ nhất, dưới sự điều hành của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về cơ cấu tổ chức của Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV với 470/470 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, đạt tỷ lệ 94,19% tổng số đại biểu Quốc hội. Theo Nghị quyết, cơ cấu tổ chức của Chính

phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV gồm 18 bộ và 4 cơ quan ngang bộ.

Tiếp đó, Quốc hội nghe báo cáo về kế hoạch tài chính quốc gia, kế hoạch vay, trả nợ công 5 năm giai đoạn 2021 - 2025.

Các đại biểu thảo luận ở tổ về những nội dung trên.

Buổi chiều, Quốc hội làm việc tại Hội trường, nghe tờ trình và báo cáo thẩm tra về chủ trương

đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025; tờ trình và báo cáo thẩm tra về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025.

Các đại biểu tiến hành thảo luận ở tổ về chủ trương đầu tư các chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, xây dựng nông

thôn mới giai đoạn 2021 -

2025. Các đại biểu thống nhất nhận định, với sự chỉ đạo quyết liệt, sự vào cuộc mạnh mẽ, đồng bộ của cả hệ thống chính trị và sự tham gia tích cực của cộng đồng dân cư, Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020 đã trở thành một phong trào sôi nổi,

(Xem tiếp trang 4)
VŨ SƠN TÙNG
(Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh)

Họp Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh

(Xem tin trang 2)



Đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại cuộc họp.

CÔNG ĐIỆN SỐ 06-CĐ/TU, NGÀY 22 THÁNG 7 NĂM 2021 CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY

Về tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Thời gian qua, đại dịch Covid-19 bùng phát đột ngột với quy mô lớn, mức độ nguy hiểm cao, lây lan nhanh trên phạm vi cả nước; trong đó, tỉnh Thái Bình xuất hiện một số ca nhiễm dịch bệnh trong cộng đồng. Trước bối

cảnh đó, toàn hệ thống chính trị tỉnh, cộng đồng doanh nghiệp, các tầng lớp nhân dân đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các biện pháp cấp bách phòng, chống

(Xem tiếp trang 4)

Thi đua đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh trong điều kiện phòng, chống dịch Covid-19

Sáng ngày 23/7, UBND tỉnh tổ chức hội nghị phát động phong trào thi đua đẩy mạnh các hoạt động sản xuất, kinh doanh trong điều kiện phòng, chống dịch Covid-19 tới cộng đồng doanh nghiệp trong tỉnh. Đồng chí Nguyễn Quang Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

6 tháng đầu năm, mặc dù còn nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19 song các doanh nghiệp đã triển khai và thực hiện tốt mục tiêu kép vừa phòng, chống dịch vừa đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh; nộp ngân sách nhà nước 2.471 tỷ đồng, bằng 53% dự toán và tăng 48,4% so với cùng kỳ năm 2020; thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, đã tặng 33.500 suất quà tết cho hộ nghèo, gia đình chính sách với tổng trị giá 13,4 tỷ đồng; đóng góp 2.135 triệu đồng mua và trao vật tư, sinh phẩm phục vụ công tác xét nghiệm Covid-19.

Tuy nhiên, trong 6 tháng đầu năm, tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh còn thấp so với mục tiêu, kế hoạch cả năm và bình quân chung của cả nước;

(Xem tiếp trang 2)

KHẮC ĐUẦN

Bế mạc diễn tập khu vực phòng thủ huyện Thái Thụy năm 2021

Sáng ngày 23/7, huyện Thái Thụy tổ chức bế mạc diễn tập khu vực phòng thủ (KVPT) huyện năm 2021. Đại tá Nguyễn Ngọc Tuệ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh chủ trì.

Sau 2 ngày (22 - 23/7) làm việc tích cực, khẩn trương, nghiêm túc, cuộc diễn tập KVPT huyện Thái Thụy năm 2021 đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình, kế hoạch, đạt được mục đích, yêu cầu đề ra, bảo đảm an toàn tuyệt đối về mọi mặt. Các thành phần tham gia diễn tập đã chấp hành tốt thời gian diễn tập, các quy định của ban chỉ đạo về công tác bảo mật, về tài liệu, trang phục, bảo đảm phương tiện ra vào sở chỉ huy nghiêm túc; công tác phục vụ hậu cần, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, y tế.

Trước khi tiến hành bế mạc, rút kinh nghiệm, Ban Tổ chức diễn tập đã tổ chức diễn tập thực binh, thực hành đánh địch đổ bộ đường không. Đây là phần diễn tập với tình huống xảy ra nhanh, phức tạp, khẩn trương, đòi hỏi sự quyết đoán, xử lý nhanh trí, sự chỉ huy hiệp đồng thống nhất giữa các bộ phận. Với sự cố gắng cao,

(Xem tiếp trang 2)

TRẦN TUẤN

Hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 phải kịp thời, đúng đối tượng, công khai, minh bạch

Đó là chỉ đạo của đồng chí Trần Thị Bích Hằng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp nghe Sở Lao động - Thương binh và Xã hội báo cáo dự thảo kế hoạch triển khai một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh tổ chức chiều ngày 23/7.

Trước diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19 đã và đang tác động, ảnh hưởng lớn đến sản xuất, kinh doanh và đời sống nhân dân, ngày 1/7/2021 Chính phủ ban hành Nghị quyết số 68/NQ-CP về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19; ngày 7/7/2021, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 23/2021/QĐ-PTT quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19. Nội dung hỗ trợ của Nghị quyết số 68 và Quyết định số 23 tập trung vào các nhóm: giảm mức đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất; hỗ trợ người sử dụng lao động đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động;

(Xem tiếp trang 2)

NGUYỄN CƯỜNG

Toàn dân tham gia phòng, chống dịch Covid-19
Đường dây nóng: 1800 9402 - 0227.3831.398

Tình hình dịch Covid-19 đến ngày 23/7

Trên thế giới, theo báo cáo của Trung tâm Đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng Việt Nam, Bộ Y tế, tính đến 18 giờ ngày 23/7, số người nhiễm Covid-19 tại các quốc gia, vùng lãnh thổ là hơn 193,3 triệu người, trong đó hơn 4,15 triệu người đã tử vong.

Tại Việt Nam, trong ngày 23/7, cả nước ghi nhận thêm 7.307 ca nhiễm Covid-19 mới, trong đó 7.295 ca trong nước và 12 ca được cách ly ngay sau khi nhập cảnh. Việt Nam hiện đã ghi nhận 81.678 ca nhiễm Covid-19.

Số ca mắc mới tính từ ngày 27/4 đến nay là 77.967 ca, trong đó có 12.762 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

Sáng ngày 23/7 thêm 1,2 triệu liều vắc-xin phòng Covid-19 của AstraZeneca đã về đến Việt Nam.

Các tỉnh, thành phố trên cả nước đã thực hiện tiêm hơn 4,41 triệu mũi vắc-xin phòng Covid-19.

Trong ngày, cả nước có thêm 2.115 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh. Hiện 15.536/81.678 bệnh nhân đã được điều trị khỏi.

Tại Thái Bình, tính đến 17 giờ ngày 23/7 có 169 trường hợp F1 và 1.694 trường hợp F2 đang được cách ly, theo dõi sức khỏe.

Trong ngày, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh đã xét nghiệm 1.675 mẫu, không ghi nhận trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 mới, trong đó 9 mẫu của các bệnh nhân nhiễm Covid-19 đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh (3 mẫu có kết quả âm tính với SARS-CoV-2; 4 mẫu dương tính với SARS-CoV-2 và 2 mẫu không xác định kết quả); 296 mẫu của các trường hợp F1, F2 và 1.370 mẫu của các trường hợp nguy cơ, trường hợp sàng lọc khác đều có kết quả âm tính với SARS-CoV-2.

Số trường hợp nguy cơ đi về từ các vùng có dịch (Bắc Giang, Bắc Ninh, Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai và tỉnh khác) từ ngày 26/6 đến nay là 3.874 trường hợp, trong đó đã lấy mẫu xét nghiệm 2.914 trường hợp.

Số bệnh nhân nhiễm Covid-19 đang cách ly, điều trị, theo dõi sức khỏe tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh còn 11 bệnh nhân. Các cơ sở y tế khác đang cách ly, theo dõi sức khỏe 22 trường hợp.

HOÀNG LANH

Vai trò của tổ chức công đoàn trong phòng, chống dịch

(Xem trang 3)



Sau thời gian cách ly tập trung, người lao động Công ty TNHH Sản xuất và thương mại Đạt Gia trở lại làm việc với tâm trạng phấn khởi.

Các địa phương, đơn vị chủ động ứng phó với diễn biến của áp thấp nhiệt đới

(Xem tin trang 4)